

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๔๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๔๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. QR -Code ด้านที่ ๑ - ด้านที่ ๕ และ HPA จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแจ้งชักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๗ และการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High - Potentiated Local Assessment: HPA) ประจำปี ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ตามปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมกันนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Admin กลาง อปท.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับทราบผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคในการ Lock in เข้าสู่ระบบ ในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (แยกกอกเปา)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสานงาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี

ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ	หน่วยงาน	การดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็น การตรวจประเมินแบบผสมผสาน โดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการประเมินฯ ร่วมกับการตรวจประเมินฯ ของทีมประเมินที่จังหวัดแต่งตั้ง ตลอดจนชี้แจงแบบประเมิน เกณฑ์การตรวจประเมิน และการเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินตนเองผ่านระบบสารสนเทศ	๒๓ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เข้าใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.lpa.dla.go.th) ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด โดยให้ประเมินตนเอง ยืนยันส่งข้อมูลให้ทีมประเมิน และประเมินความพึงพอใจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๓	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>รายงานผลการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.lpa.dla.go.th)</u> โดยให้ประเมินตนเอง ยืนยันส่งข้อมูลให้ทีมประเมิน และประเมินความพึงพอใจผ่านระบบดังกล่าว	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ✓
		รายงานผลการประเมินตนเองทางเอกสารอีกทางหนึ่ง ตาม “แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ (LRP๐๐๑)” โดยสามารถออกรายงานได้จากระบบสารสนเทศฯ ซึ่งรับรองโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้รักษาราชการแทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับ	หน่วยงาน	การดำเนินการ	ระยะเวลา
๕	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบผสมผสาน ผ่านระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.lpa.dla.go.th) โดยตรวจเอกสาร/หลักฐาน ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด ทั้งนี้ ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗ มิถุนายน - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ติดตามผลการประเมินของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศฯ หัวข้อ “ติดตามผลการประเมิน” ทั้งนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าผลการประเมินของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน หรืออื่น ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออุทธรณ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศฯ	๒๐ กรกฎาคม - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๗	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จ	๓๐ กรกฎาคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
๘	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	งบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแล้ว และงบประมาณที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้และแจ้งส่งคืนงบประมาณตามแบบรายงานที่กำหนด	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๙	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตรวจสอบผลการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ ได้ผ่านระบบสารสนเทศฯ	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	หน่วยงาน	การดำเนินการ	ระยะเวลา
๑๐	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้วแต่กรณี และแจ้งให้ อปท. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบผ่านช่องทางที่เห็นสมควร เช่น เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๑	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ประกาศผลการจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ (LPA) และผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (HPA)	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๒	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	มอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ (LPA) และผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (HPA) โดดเด่น	เดือนกันยายน ๒๕๖๗

QR Code สำหรับทีมประเมินของจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของ อปท.
เพื่อสแกนเข้าร่วมไลน์กลุ่มการประเมิน LPA ของแต่ละด้านในการประสานการดำเนินการ

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ



ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
และ HPA



ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง



ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ



ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล

